



คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ที่ ๑๙๖/๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เพื่อเป็นการกำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น กลุ่มบริหารการคลัง กลุ่มพัสดุ และกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ให้รายงานอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว และให้ทุกหน่วยงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ

๒. การแต่งตั้ง การโยกย้าย หรือการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ให้พิจารณาสรรหาหรือแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากลับกรองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในบางตำแหน่งตามความเหมาะสม

๓. การให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องของการอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ พิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด และจัดทำกระบวนการงานในการทำงานแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หากกระบวนการงานในการทำงานใดที่มีระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดความล่าช้า โดยไม่จำเป็น ให้ทบทวนและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหม่ให้เกิดความรวดเร็ว สำหรับการให้บริการประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดระยะเวลาไว้ ให้พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

/๔. ให้ผู้บังคับบัญชา...

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันมิให้มีช่องทางในการทุจริตหรือหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งหากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่โดยทันที

๕. ให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยไม่ชักช้า

๖. ให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือกล่องรับเรื่องร้องเรียนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร